



Overview

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจชะลอความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ย

ตราสารทุน



- ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลงส่งผลให้ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะชะลอความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ย ในขณะที่การเปิดประเทศของจีนช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ตลาดหุ้นเกือบทุกตลาด ทั้งตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ต่างปรับตัวสูงขึ้น
- SET Index ปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มไอซีทีต่างปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาด ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวแยกกว่าตลาด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ ในขณะที่ นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ ทางด้านราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่ออุปสงค์จากจีนและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

ตราสารหนี้



- ตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือน ธ.ค. และอัตราการว่างงานลดลง 0.1% สู่ 3.5% ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือนก่อนหน้า ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ธ.ค. โดยเป็นการลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 6.5% ชะลอลงจาก 7.1% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 5.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 6.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นต่อปีในอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564
- ยอดค้าปลีกของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. พื้นตัวจากลดลง 1.5% ในเดือน ต.ค. และเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดค้าปลีกลดลง 2.8% หลังจากลดลง 2.6% ในเดือนก่อนหน้า ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 9.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 10.1% ในเดือน พ.ย. โดยเป็นการชะลอลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.3% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากการลดลงของราคาพลังงาน อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยเร่งตัวจาก 5.0% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันสู่ 95.8 ในเดือน ธ.ค. โดยเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในทุกภาคส่วน สำหรับอัตราการว่างงานของยูโรโซนทรงตัวที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.5% ในเดือน พ.ย.
- ดัชนีราคาผู้ผลิตของจีนลดลงมากกว่าที่คาด โดยลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 1.3% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่มีต่ออุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจีนเร่งตัวขึ้นสู่ 1.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากทรงตัวที่ 0.6% เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน สำหรับตลอดปี 2565 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2% ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ "ประมาณ 3%"
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง 0.9% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือน ต.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนการใช้จ่ายลดลง 1.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก่อนหน้า
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือนที่ 49.7 ในเดือน ธ.ค. จาก 47.9 ในเดือน พ.ย.

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค



สหรัฐอเมริกา

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 6.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้น 7.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน พ.ย. ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวสู่ 5.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 6.0% ในเดือน พ.ย.
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สู่ 205,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 ม.ค.



ยุโรป

- อัตราการว่างงานของยูโรโซนทรงตัวที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.5% ในเดือน พ.ย.
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 1.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน พ.ย. หลังจากลดลง 1.9% ในเดือน ต.ค. โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของผลผลิตสินค้าทุน



เอเชีย

- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง 0.9% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 1.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน พ.ย. ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ยอดส่งออกของจีนลดลง 9.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. หลังจากลดลง 8.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยยอดส่งออกปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางอุปสงค์ในตลาดโลกที่ลดลง ส่วนยอดนำเข้าลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากลดลง 10.6% ในเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้า 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจีนเพิ่มขึ้น 1.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ธ.ค. เร่งตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 1.6% ในเดือน พ.ย. โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสำหรับยอดปล่อยกู้ใหม่ของภาคธนาคารจีนในสกุลเงินหยวนอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านหยวนในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 1.21 ล้านล้านหยวนในเดือน พ.ย. และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านหยวน



ไทย

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือนที่ 49.7 ในเดือน ธ.ค. จาก 47.9 ในเดือน พ.ย. โดยได้แรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

คำเตือน
การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น